

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 103-CT ngày 18-4-1986 về việc thu tiền nhà ở, tiền nước đối với công nhân, viên chức.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Đề thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị định số 235-HĐBT ngày 18-9-1985;

Theo đề nghị của các Bộ Lao động, Tài chính, Xây dựng, sau khi trao đổi thống nhất với Tổng Công đoàn Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Cán bộ, công nhân, viên chức và sĩ quan trong các lực lượng vũ trang (dưới đây gọi tắt là công nhân, viên chức) nếu ở nhà của Nhà nước thì phải trả tiền nhà theo diện tích ở thực tế sử dụng và theo giá Nhà nước quy định. Trên cơ sở mức giá bình quân 0,36đ/lm² nhà ở, Bộ Xây dựng hướng dẫn các tỉnh, thành phố quy định mức giá cụ thể cho từng loại nhà ở.

Nếu công nhân, viên chức trực tiếp ký hợp đồng thuê nhà thì trả tiền thẳng cho cơ quan quản lý nhà. Trường hợp cơ quan, xí nghiệp ký hợp đồng thuê nhà thì cơ quan, xí nghiệp đứng ra thu tiền của công nhân, viên chức để trả cho cơ quan quản lý nhà. Đối với những nhà ở do cơ quan, xí nghiệp trực tiếp quản lý thì cơ quan, xí nghiệp thu tiền nhà để dùng vào việc sửa chữa thường xuyên.

2. Công nhân, viên chức trả tiền nước theo thực tế sử dụng và theo giá Nhà nước quy định tại Quyết định số 244-HĐBT ngày 20-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu căn cứ tình hình cấp nước cụ

thể ở địa phương để định cách thu thích hợp (nơi nào có đồng hồ đo nước thì thu theo đồng hồ, nơi nào không có đồng hồ đo nước thì thu khoán theo nhân khẩu) có tính đến tình hình thực tế cấp nước từng thời gian.

3. Quyết định này thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 1985. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

4. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó chủ tịch

TỔ HỮU

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 109-CT ngày 24-4-1986 về việc thu tiền chi phí về truyền giống cho trâu bò bằng thụ tinh nhân tạo.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị quyết số 357-CP ngày 3-10-1979 của Hội đồng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu bò;

Đề từng bước xóa bỏ chế độ bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và ý kiến của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính,

09654193

www.LawVietPho.com Tel: +84-8-3845 6684